

“ใช้เงินให้ไม่มีปัญหา”

ที่มา:

ด้วยสำนักบัญชีและการเงิน สำนักทรัพยากรมนุษย์ และสำนักหอสมุด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ใช้เงินอย่างไรให้มีปัญหา” เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 โดยมี ดร.ชยงการ ภมรมาศ หัวหน้าสาขาวิชาการเงินการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นวิทยากร ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้สรุปเป็นแนวทาง เรื่อง “ใช้เงินให้ไม่มีปัญหา” ขึ้น

รายละเอียด:

การใช้เงินให้ไม่มีปัญหา ต้องบริหารจัดการให้ค่าใช้จ่ายประจำสมดุลกับรายได้ประจำในแต่ละเดือน และต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่ตามมาตามช่วงเวลา เช่น ค่าเบี้ยประกันชีวิต ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ ค่าภาษีรถยนต์ ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ ในขณะที่เดียวกันก็อาจจะมีรายได้ที่มาจากบางช่วงเวลา เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินปันผล ค่าเช่ารับ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายประจำในที่นี้จะหมายความรวมถึงเงินเก็บสะสมด้วย สามารถสะสมได้ตั้งแต่ ร้อยละ 2 ของรายได้จนถึงร้อยละ 15 หรือมากกว่า เงินสะสมจำนวนนี้เมื่อรวมกับรายได้ที่มาจากบางช่วงเวลาสามารถเก็บสำรองไว้สำหรับจ่ายค่าใช้จ่าย ที่มาตามช่วงเวลาได้ หากวางแผนให้ดี กรณีประหยัดอย่างที่สุดแล้วค่าใช้จ่ายก็ยังเกินรายได้ จำเป็นต้องหาทางเพิ่มรายได้ รายได้เสริมในปัจจุบันมีหลากหลาย ทั้งการขายตรง การขายสินค้าทั่วไป การปลูกผักออแกนิก การทำอาหารสุขภาพ การวาดรูป และการให้บริการในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ควรหาทางเพิ่มมูลค่าเงินเก็บสะสม โดยนำไปลงทุนซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ซึ่งให้ผลตอบแทนดีกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และจำนวนเงินลงทุนดังกล่าวยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ แต่จำนวนซื้อต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของรายได้ หากรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีก็สามารถลงทุนซื้อ RMF และ LTF ได้เพื่อเพิ่มมูลค่าเงินสะสม การสะสมเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็เป็นอีกทางของการเพิ่มมูลค่าเงินสะสม สิ่งสำคัญที่ควรสังวร คือ ไม่ควรก่อหนี้สิน เพราะหนี้สินเป็นที่มาของการฟื้นฟูสถานะเศรษฐกิจของครอบครัวไม่ขึ้น ยกเว้นกรณีกู้ยืมเพื่อซื้อทรัพย์สินถาวรที่จำเป็น เช่น ที่ดิน บ้าน และรถยนต์

ประโยชน์:

การที่มหาวิทยาลัยฯ สะท้อน เรื่อง “ใช้เงินอย่างไรให้มีปัญหา” ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นให้บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการศึกษาทุกคน ได้ตระหนักถึงการวางแผนการใช้เงินอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้มีปัญหากับการดำเนินชีวิตทั้งตนเองและครอบครัว เป็นเรื่องที่เหมาะสมกับสถานะการครองชีพในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง